

# ญาติฯ เชิญ ‘ประยุทธ์’ ร่วมงาน ‘23ปีพฤษภาประชาธรรม’ ปาฐกถาโดย ‘บวรศักดิ์’

Thu, 2015-05-14 14:37

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.53 [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#) รายงานว่า ที่ศูนย์บริการประชาชน(ฝังก.พ.) นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35 พร้อมด้วยบรรดาญาติวีรชนกว่า20คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อเรียนเชิญ ร่วมงาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม โดยมีนายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เป็นผู้รับเรื่อง สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2546 ได้กำหนดให้ วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “พฤษภาประชาธรรม” เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เดือน พฤษภา 2535 และให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดงานรำลึกวัน “พฤษภาประชาธรรม” ร่วมกับคณะกรรมการญาติวีรชนฯ มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดงานในวันดังกล่าวมาทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบรอบ 23 ปี ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดให้มีพิธีรำลึกเหมือนเช่นทุกปี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค.นี้ ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมในปีนี้เป็นบรรลัวัตรประสงคฺ์ทุกประการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี

โดยนายอดุลย์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ23ปี พฤษภาทมิฬ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เชิญดวงวิญญาณวีรชนผู้ต่อสู้เสียสละชีพกลับบ้าน โดยจะมีพิธีบรรจ้อัฐิ และทอดผ้าบังสุกุล อย่างไรก็ตาม ตนขอเรียนเชิญทาง นายกรัฐมนตรี ภาครัฐ ประชาชน พร้อมด้วยกลไกแม่น้ำ5สาย ทั้ง คณะรัฐมนตรี(ครม.) คสช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภาพัฒนาการแห่งชาติ(สพช.) ตลอดจนพรรคการเมืองทั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และกลุ่มมวลชนทั้ง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.) แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รวมไปถึงกลุ่มการเมืองต่างๆที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ความขัดแย้ง มาร่วมภายในงาน

“เหล่าวีรชนทุกคน อยากเห็นประชาชนคนไทยที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่าง อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่ขัดแย้งกันอีก จึงขอเชิญมาร่วมงานดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณ” นายอดุลย์ กล่าว

## สำหรับกำหนดการกิจกรรม 23 ปี พฤษภาประชาธรรม มีดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 พิธีรำลึก/สืบสาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม

โดย รัฐบาล, กรุงเทพมหานคร, คณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม, มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง สภาพัฒนาการแห่งชาติ

ณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

08.00–09.00 น. วางพวงมาลา สดุดีวีรชนเดือนพฤษภา 2535 ณ ที่ตั้ง อนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 35

ดนตรีไทยบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม

09.15–09.30 น. คุณรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม

กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงาน

ดร.โคทม อาริยา ประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม

กล่าวรายงานความคืบหน้า อนาคตสวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม

09.30 - 10.00 น. นายกรัฐมนตรี (หรือผู้แทน) วางมาลา และกล่าวรำลึก

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (หรือผู้แทน) วางมาลา และกล่าวรำลึก

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (หรือผู้แทน) วางมาลา และกล่าวรำลึก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หรือผู้แทน) วางมาลา และกล่าวรำลึก

ผู้แทนพรรคการเมือง องค์กรต่างๆ วางพวงมาลา

10.00.-11.00 น. พิธีบรรจุอัฐิวีรชน 3 ศาสนา เข้าสู่อนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 2535

โดยผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม, พิธีเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป

พิธีทอดผ้าบังสุกุลสามัคคี โดยผู้แทนฝ่ายต่างๆ ณ อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม

-10.00-10.05น. ตัวแทนคริสตศาสนา

-10.05-10.10น. ตัวแทนอิสลาม

-10.10-10.30น. พิธีเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์10รูป ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-10.30-10.50น. พิธีทอดผ้าบังสุกุลสามัคคี พระสงฆ์10รูป

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง  
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเชิญผู้แทนฝ่ายต่างๆ ร่วมประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานพฤษภาประชา  
ธรรม

-10.50-11.00น. พระสงฆ์กลับมาตั้งที่ปราสาท

จากนั้นประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สถูปอัฐิอนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา 35

พร้อมกับพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา(สวดชยันโต)

11.00 - 11.30 น. พิธีถวายมตกภัตตาหารอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชน

-กล่าวคำถวายมตกภัตตาหารแด่พระสงฆ์(แต่ยังไม่ต้องประเคนภัตตาหาร)

-ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูป

-กรวดน้ำ-รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

(จากนั้นญาติวีรชนจึงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์ฉันภัตตาหารบนอาสนะ)

11.30 -12.00 น. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

กล่าวปาฐกถา อนาคตการปรองดองและสมานฉันท์สังคมไทย

12.00-13.00 น. ญาติวีรชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

มีรับประทานอาหารหลายชนิดบริการฟรีแก่ผู้ร่วมงานทุกท่านดนตรีไทยบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม

18.00-22.00 น. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ณ สวนสันติพร อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม





## รำลึกพฤษภา'35 เจอขูป้ายต้าน ระบุ "แกนนำเกียะเซีย" ปัญหาไม่จบ

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:48:38 น.



ภาพ เฟ  
phon  
phon  
ภาค

ร่วมระลึก 23 ปี พฤษภา 35 "ดร.ป๊อด" แจงหน้าที่ กก.สร้างความปรองดอง ยัน  
ไม่มีวาระซ่อนเร้น ระบุ แกนนำ "เกียะเซีย" กัน ปัญหาไม่จบ ชี้ ต้องให้ทุกคน  
มีส่วนร่วม ก่อนโดน "กลุ่มเมล็ดพริก" ขูป้ายจวกร่างรธน.



เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม ที่สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.  
ราชดำเนิน มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม และคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้จัดพิธีรำลึก  
และสืบสาน 23 ปี พฤษภาประชาธรรม โดยมีกิจกรรมทำพิธีบรรจ้อัฐิวีรชนที่บริเวณอนุสรณ์สถาน  
พฤษภาประชาธรรม พิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศบุญกุศลให้แก่วิญญาณของผู้ล่วงลับ และพิธีเจริญ  
พุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป เสริมสร้างความเป็นมงคล ให้สังคมไทยข้ามพ้นความขัดแย้งที่รุนแรง  
ในอดีต โดยมีตัวแทนจากหลายฝ่ายร่วมวางพวงมาลา พร้อมกล่าวรำลึก อาทิ ม.ล.ปนัดดา  
ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนรัฐบาล  
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ตัวแทน สนช.  
พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะตัวแทนประธานสปช. นาย  
จุดพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) นาย  
ชานัน ศักดิ์เศรษฐ์ และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พระอุทัย อุทาโย  
หรือนายอุทัย ยอดมณี อดีตแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)

น.ส. รสนา โตสิตระกูล ในฐานะประธานจัดงาน ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า  
การเคลื่อนไหวของวีรชนในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 เพราะต้องการปฏิรูประบบ  
การเมืองไม่ให้เกิดการครอบงำ โดยหวังว่าการเลือกตั้งจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่  
เข้มแข็ง ไม่ให้กลับไปสู่การรัฐประหาร แต่ในความเป็นจริงสวนทางกัน เพราะเวลาต่อมาเกิดการ

รัฐประหารอีก 2 ครั้ง ซึ่งเกิดจากความเห็นต่างของประชาชน ดังนั้น ตนได้แต่หวังว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะสามารถคลอດประชาธิปไตยได้

จากนั้น ตัวแทนจากฝ่ายต่างๆได้ร่วมกล่าวรำลึก โดย มล.ปนัดดา กล่าวว่า แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐประหาร กระทั่ง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา นายฯ และคนไทยเข้าใจร่วมกันดีว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง คือ ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และหากย้อนไปใน ปี 35 วีรชนพยายามหาทิศทางนำประเทศไปสู่ความเจริญ โดยหลักการปกครองที่กล่าวถึงคือธรรมาภิบาล ซึ่งจะเร่งบรรลุผลโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นความสงบคงเกิดได้ยาก จึงหวังว่าประเทศไทยจะไม่มี การแบ่งแยก ไม่แตกแยก พุดกันด้วยเหตุผล และรักสมัครสมานดังเช่นในอดีต

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า เวลาที่แม่น้ำ 5 สาย กำลังหาทางออกประเทศไทย เพื่อตอบใจหทัยว่าอะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ แต่ภารกิจที่จะบรรลุได้ด้วยแม่น้ำ 5 สาย เป็นภารกิจของประชาชนทุกคนด้วย เช่นเดียวกับวีรชนที่คาดหวังจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน ไม่ใช่การนำโดยพรรคการเมืองเดียวเท่านั้น

จากนั้น เวลา 11.00 น. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวปาฐกถาเรื่อง "อนาคตการปรองดองและสมานฉันท์สังคมไทย" ตอนหนึ่งว่า การปรองดองและสมานฉันท์เป็นสิ่งที่คนไทยคาดหวัง ประเทศประสบกับความขัดแย้งมาหลายยุค จากแรก คือความขัดแย้งของชนชั้นนำตั้งแต่สมัยอยุธยา จากที่ 2 ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ มีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์และนิรโทษกรรมในที่สุด จากที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน เช่น เหตุการณ์ในเดือน พ.ค. ปี 35 และจากที่ 4 ยุคที่ผู้นำที่มีประชาชนบางกลุ่มสนับสนุนจำนวนมาก และประชาชนที่ไม่สนับสนุน ซึ่งในฉากสุดท้ายนี้มีผู้ประเมินความเสียหาย คาดว่ามีมูลค่ากว่า 3.3 หมื่นล้านบาท ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา ซึ่งความขัดแย้งในอดีตจบลงด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาระงับความขัดแย้ง กับ จบลงด้วยการนิรโทษกรรม ซึ่งการนิรโทษกรรมครั้งใหญ่ที่สุดคือในสมัยพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น นายฯ หรือ 10 ปีให้หลังนโยบาย 66/23

"แต่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา วิธีที่เคยได้มาไม่สามารถนำกลับมาใช้ในสังคมไทยได้อีกแล้ว เพราะสังคมไม่ไว้วางใจในการนิรโทษกรรมเหมือนแต่ก่อน ซึ่งหากจัดให้มีการเลือกตั้งและเข้าสู่ระบบการเมือง ความขัดแย้งเหล่านี้จะยังคงอยู่" นายบวรศักดิ์ กล่าว และว่า คณะกมธ.ยกร่างฯจึงจัดให้มีคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ (คปช.) เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง คือ 1.จัดตั้งคณะกรรมการ 15 คน โดยมีตัวแทนของทุกฝ่าย 2. สร้างความปรองดองอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการนำแกนนำแต่ละฝ่ายมาตกลง หรือ เกียะเขียะ กัน 3. คปช.จะเป็นคนกลางประสานผู้นำในความขัดแย้ง 4. รายงานข้อเท็จจริง การละเมิดกฎหมาย และผู้เกี่ยวข้อง-ผู้กระทำ 5.คปช. มีหน้าที่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 6. เสนอพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและผู้ได้สำนึกผิดต่อ คปช. แล้ว 7. คปช.จะให้การศึกษาแก่ประชาชน สร้างเครื่องเตือนใจผลร้ายและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก 8. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สร้างการยอมรับกลุ่มคนหลากหลาย

"ดังนั้นคณะ กมธ.ยกร่างฯ ไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆทั้งสิ้น เพราะพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง และไม่ได้อภัยเฉพาะความขัดแย้งเฉพาะหน้า แม้ชนชั้นจะเจรากันไต่วันนี้ แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมั่งมี-คนไม่มี ยังอยู่ คำถามสุดท้าย คือจะ

สามารถแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่ ผมก็ตอบไม่ได้ แต่สัญญาณที่เห็น คือ ทุกคนยังปราศจากความไว้วางใจ พรรคใหญ่ 2 พรรค ยังมีจุดยืนเดิม พูดภาษาเดิมเหมือน 8 ปีที่ผ่านมา ไม่สร้างความหวังเท่าไร” นายบรรศักดิ์ กล่าว

นายบรรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้นการสร้างความหวังที่ถูกต้องคือ 1.ให้ผู้นำความขัดแย้งมานั่งหัวโต๊ะ จะต้องนำทุกคนเข้ามาและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ไม่นำประชาชนเป็นก้าง 2.ประชาชนที่เป็นเสียงเจียบต้องแสดงเจตจำนงให้ชัด ไม่ยอมรับความขัดแย้งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและมีจลาจล เพราะฉะนั้นความเจียบของคนไทยจะเป็นอุปสรรคสำคัญอีกประการ 3.สื่อมวลชนยุติการเลือกข้าง วันนี้สื่อสารมวลชนหลายแห่งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์อยู่ในความขัดแย้ง ไม่ได้รายงานสารแต่เป็นการรายงานความขัดแย้งโดยการให้ข้อมูลข้างเดียว 4.สร้างความยุติธรรมในสังคม หากยังมี 2 มาตรฐาน การยอมรับด้วยสันติวิธีจะยังไม่เกิดขึ้น ความสร้างยุติธรรม คือ ไม่มีพรรคหนึ่ง-พรรคสองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เสื้อแดง-นทพืดมีถูกบางส่วน ไม่ถูกบางส่วน ทั้งหมดคือเงื่อนไขความสำเร็จความปรองดอง หวังว่าจะเป็นก้าวแรกในการปรองดองสมานฉันท์ไม่ใช่แค่จลาจลและอยู่ที่เดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายบรรศักดิ์กำลังกล่าวปาฐกถา ได้มีผู้หญิง จำนวน 4 ในนามกลุ่มเมสเสจพริก ได้เข้ามาขู่ว่าจะต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อความว่า “เนติบริกรตัวพ่อรับจ้างทำลายประชาธิปไตย” หรือ “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2558” และ “ไม่ปรองดองกับชาตกรรม” พร้อมได้อ่านแถลงการณ์ของกลุ่มว่า ก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภา 35 มีข้อเรียกร้องของสังคมในเวลานั้นที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้กองทัพเข้ามาสืบทอดอำนาจทางการเมือง และให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ชัดเจน จนนำมาสู่การปราบปรามประชาชนในที่สุด แม้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว กองทัพจะถอยออกจากการเมืองแต่เจตนารมณ์การต่อสู้ของประชาชนก็ได้หายไป และถูกลืมไปในที่สุด วันนี้เรามีรัฐบาลทหาร และคนที่ร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์วันนั้น ได้เป็นทฤษฎีต่ออุดมการณ์อย่างไม่นำไปให้อภัย ดังนั้น ทางกลุ่มจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล 1.ประกาศยกเลิก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 2.ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนในเหตุการณ์พฤษภา 35 3.นายกรัฐมนตรีและ ส.ว.จะต้องมาจากการเลือกตั้ง 4.ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ และ 5.กองทัพต้องไม่เข้ามาแทรกแซงการเมือง

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พยายามร้องขอให้เลิกกิจกรรม แต่ทางกลุ่มก็ยังดำเนินการกิจกรรมจนจบ ก่อนแยกย้ายออกจากราง โดยที่ไม่มีกรควบคุมตัวแต่อย่างใด



ยันจัดต่อ หลังทหารบุกสนง.มูลนิธิวีรชนปชต. ขอตัด 'ฉลาด' ปรากฏการณ์

พฤษภา35

Prachatai Sat, 2015-05-16 23:42

16 พ.ค.2558 เมื่อเวลา 17.25 น. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ '[Wattana Van](#)' โปสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า เจ้าหน้าที่ทหารบุกสำนักงาน มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย เหตุไม่ต้องให้มีการปรากฏา โดย เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร ในงานรำลึก เหตุการณ์พฤษภา 35 ในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. นี้





ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง ศรีไพร นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย เปิดเผยว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ทหารกลุ่มหนึ่งเดินทางมายังมูลนิธิวีรชนฯ ซึ่งตั้งอยู่ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26 จ.นนทบุรี โดยอ้างว่าเป็นทหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อมาแจ้งกับทางมูลนิธิวีรชนฯ ว่าผู้บังคับบัญชาขอให้ตัดกิจกรรมงานรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธิปไตย ช่วงสพลาฐกถาออก ซึ่งตามกำหนดการมี เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร, นพ.เหวง โตจิราการ, นพ.สันต์ หัตถ์รัตน์, ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นองค์ปาฐก

ศรีไพร ระบุว่าหากตัดช่วงดังกล่าวออก จะเหลือเพียงการวางดอกไม้ กีบวางหรีด ดนตรี และบทกวี ในช่วง 16.00 น. ที่หน้าหอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อย่างไรก็ตาม ศรีไพร แจ้งด้วยว่า ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ในฐานะเหรียญกษาปณ์ของมูลนิธิวีรชนฯ ยืนยันว่าให้เดินหน้าจัดงานต่อ ถ้าเป็นปาฐกถาไม่ได้ ก็จะเปลี่ยนเป็นการเสวนาแทน แต่ยืนยันการจัดงานให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม

กิจกรรมสพลาฐกถาดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ หอประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา (ตึกหลัง) สีแยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน กทม. ในวันพรุ่งนี้(17 พ.ค.58) เวลา 12.30 -15.00 น ซึ่งนอกจากองค์กรจัดงานจะมีมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย แล้วยังมี มูลนิธินิคม จันทรวีร และสมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 ร่วมจัดด้วย ([อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม](#))

ทั้งนี้มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา เคยถูกเจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงเข้ามาที่สำนักงานมูลนิธิฯ เพื่อขอให้เลื่อนการจัดงานเปิดห้องประชุม 'ลุงนวมทอง ไพรวัลย์' ไปแล้วครั้งหนึ่ง ([อ่านรายละเอียด](#))

สำหรับกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ พ.ค.35 ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้(17 พ.ค.) นั้น นอกจากงานนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมที่จะจัดโดย คณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม, มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 เป็นต้น โดยจะมีกิจกรรมช่วงเช้า ที่บริเวณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยก่อนหน้านี้ อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการ

ญาติวีรชนพฤษภา35 ได้เข้าเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย และในงานดังกล่าวยังมีการปาฐกถา โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ อีกด้วย และมี รสนา โตสิตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน 23 ปีพฤษภาประชาธรรม (อ่านรายละเอียด : [ญาติฯ เชิญ 'ประยุทธ์' ร่วมงาน '23ปีพฤษภาประชาธรรม' ปาฐกถาโดย 'บวรศักดิ์'](#))